

สำหรับบางคนอาจโชคดีที่สามารถเลือกเส้นทางอาชีพที่ใช่และนำพาอาชีพนั้นสู่ความสำเร็จได้ แต่กับบางคนอาจต้องใช้เวลาค้นหาอาชีพที่จะตอบโจทย์ความต้องการของตนเอง ดังเช่น **สุทัต งามวงศ์**

สุทัต เล่าว่า ตั้งแต่ครอบครัวของเขามีอาชีพทำนาเป็นหลัก จนกระทั่งปี 2537 มีเพื่อนมาชักชวนให้เลี้ยงไก่กับเอเยนต์ โดยบอกว่าไก่เลี้ยงง่าย ได้กำไรดี คืนทุนเร็ว เธอไม่รอช้าตัดสินใจลงทุนสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ 7,000 ตัวในทันที เมื่อสุทัตยอมรับ



เช่าเลี้ยงในสัปดาห์แรก คือต้องให้ความอบอุ่นกับลูกหมูอย่างเหมาะสม ด้วยการเพิ่มไฟกกและแผ่นรองนอน ขณะเดียวกันต้องสอนให้ลูกหมูกินอาหารได้เร็วที่สุด โดยต้องหมั่นเดินเข้าโรงเรือนเพื่อกระตุ้นให้ลูกหมูกินอาหารบ่อยขึ้น เน้นหลักการให้อาหารทีละน้อย แต่บ่อยครั้ง เพื่อให้อาหารสด ใหม่ พร้อมกับเพิ่มถาดอาหารอย่างน้อย 1-2 ถาด เพื่อให้มีอาหารเพียงพอกับจำนวนลูกหมู และต้องควบคุมอุณหภูมิ และการระบายอากาศด้วย

นอกจากนี้ สุทัตยังเลือกนาระบบไบโอแก๊สมาใช้บำบัดของเสียจากการเลี้ยงสุกร เพื่อผลิตดีแอมโมเนียม และยังได้

“สุทัต งามวงศ์” เกษตรกรหัวใจแกร่ง พบคำตอบของชีวิต ด้วยอาชีพเลี้ยงหมูขุนกับซีพีเอฟ



● **สุทัต งามวงศ์**

ว่าการเลี้ยงไก่ในช่วงแรกมีรายได้ที่ดีจริงๆ กระทั่งช่วงปี 2540 ในยุคเศรษฐกิจฝองสบู่แตก เอเยนต์เลี้ยงไก่มีปัญหาขาดทุน การเลี้ยงไก่ของสุทัตจึงพลอยมีปัญหาไปด้วย แต่เธอยังไม่ท้อตัดสินใจเดินหน้าต่อ โดยเปลี่ยนไปเลี้ยงเป็ดในโรงเรือนไก่หลังเก่า เลี้ยงไปได้ไม่นาน เอเยนต์เลี้ยงเป็ดก็ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอีก จึงไม่นำเป็ดเข้าเลี้ยง

“เมื่อต้องพบกับปัญหาตื้อๆ กันถึงสองครั้ง บอกตามตรงว่าเซ็ดมาก จึงพับโครงการปิดพักเล่นนานถึง 2 ปี จนมีทีมงานของซีพีเอฟมาเห็นว่าเรามีโรงเรือนอยู่ จึงแนะนำให้ปรับปรุงเข้ามาเป็นเลี้ยงหมูขุนกับบริษัท โดยโครงการฝากเลี้ยงเกษตรกรไม่มีความเสี่ยงทั้งด้านพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ และการตลาด เพราะมีซีพีเอฟรับผิดชอบให้ทั้งหมด เมื่อศึกษาโครงการอย่างละเอียดก็เห็นจริงอย่างที่บอกจึงตกลงลุกขึ้นสู้อีกครั้งกับอาชีพเลี้ยงหมูขุน” สุทัต บอก

จากนั้นฟาร์มเลี้ยงเป็ดหลังเดิม

จึงถูกปรับให้กลายเป็นโรงเรือนปิดแบบปรับอากาศได้ ที่เรียกว่าโรงเรือนระบบอิวเอตามมาตรฐานของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เกิดเป็น “สุทัตฟาร์ม” ที่ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี 2545 โดยเริ่มต้นเลี้ยงหมูขุนจำนวน 650 ตัว ใช้เวลาเลี้ยงรุ่นละประมาณ 5 เดือน

“พอมาเลี้ยงหมูก็ไม่ ต้องพบความเสี่ยงเหมือนตอนเลี้ยงไก่ที่ต้องลุ้นว่าจะมีไก่อมาเลี้ยงหรือไม่ เพราะเราเลี้ยงหมูได้อย่างต่อเนื่องแบบไม่มีความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน ทำให้มีความมั่นคงในเรื่องของรายได้ ถึงแม้ช่วงเลี้ยงใหม่ๆ จะกังวลอยู่บ้างเพราะเราไม่เคยเลี้ยงหมูมาก่อน แต่ก็มีทีมงานและสัตวบาลซีพีเอฟเข้ามาช่วยดูแล และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดทุกวัน ทำให้เลี้ยงหมูเป็นได้ผลผลิตดีตามมาตรฐาน และวันนี้ก็มีรายได้ดี เฉลี่ยปีละ 650,000 บาท” สุทัต กล่าวด้วยรอยยิ้ม

ด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจจริง ทำให้สุทัตสามารถชำระหนี้เงินกู้ธนาคารที่นำมาปรับปรุงโรงเรือนได้หมดภายใน 3 ปีปัจจุบันสุทัตฟาร์ม มีการพัฒนากระบวนการเลี้ยงให้

ทันสมัย โดยนาระบบการให้อาหารแบบอัตโนมัติ หรือ ออโต้ฟีด มาใช้ทำให้ช่วยลดการหกหล่นเสียหายของอาหาร ลดแรงงาน ช่วยทุนแรงได้มาก ทำให้มีเวลาในการดูแลหมู จึงสามารถแยกหมูที่เริ่มกินอาหารน้อยลงหรือมีไข่ออกมาดูแลเป็นพิเศษ ความเอาใจใส่ดูแลในทุกขั้นตอนทำให้หมูที่ผลิตได้แข็งแรงโตเร็ว อัตราเสียหายระหว่างเลี้ยงต่ำ ผลผลิตที่ดีจึงตามไปด้วย

สุทัต บอกถึงเคล็ดลับความสำเร็จว่า ต้องมีความใส่ใจตั้งแต่ช่วงที่รับลูกหมูหยานม



ก๊าซมีเทนมาใช้เป็นแก๊สหุงต้ม สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในครอบครัวได้ 100% ส่วนกากมูลหลังการบำบัดยังนำไปจำหน่ายให้

สุทัตฟาร์ม ภูมิใจที่ตลอด 14 ปีที่เลี้ยงหมูกับซีพีเอฟ ทำให้มีความมั่นคงทั้งอาชีพและรายได้ สามารถส่งลูกเรียนจบสูงๆได้ ที่สำคัญคือได้ร่วมกับบริษัทในการผลักดันให้การเลี้ยงหมูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาตลอด และได้เป็นผู้ผลิตอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภค



เพื่อนเกษตรกรเพื่อทำเป็นปุ๋ยสำหรับต้นพืชเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง

“เลี้ยงหมูมา 14 ปี ปัจจุบันเรามีทั้งฟาร์มสุกรเป็นของตัวเอง มีบ้าน รถ ลิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่าง ที่จะกลายเป็นมรดกให้กับลูก และยังสามารถส่งลูกเรียนจบสูงๆได้ ตอบได้เลยว่าภูมิใจกับอาชีพนี้ คิดไม่ผิดที่ตัดสินใจเลี้ยงหมูในวันนั้น และที่สำคัญคือได้ร่วมกับซีพีเอฟในการผลักดันให้การเลี้ยงหมูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาตลอด ทำให้เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่ได้เป็นคนผลิตอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภค”